



ที่ ศธ ๐๔๑๕๙/ว ๔๘๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๑๒๖/๑ ถ.จรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(เดชฤทธิ์ วรรณทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๔๑๗๙

โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๑๒๙๗

“เด็กสุโขทัย ๒ เรียนดี มีความสุข มีคุณภาพ”



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีสัชชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับที่ที่สอบได้ โดยแยกตามวิชาเอก ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีไว้

๒. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกับรายละเอียดอัตราว่างตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร

๒.๒ หากตรวจสอบพบในภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้งว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าว

๒.๓ การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่พุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล

/สำนักงาน....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ทั้งนี้ ให้ใช้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นหนังสือ
เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับคัดเลือกที่จะต้องทราบการประกาศ
ผลการคัดเลือก

๒.๔ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว
จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลา ๒ ปี
หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓. หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด ถือว่า
สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้

๔.๑ รูปถ่ายชุดปกติขาว จำนวน ๑ รูป

๔.๒ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกายถึงวันรายงานตัว ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมระบุรูปเลือด
ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าปก) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ บัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๕. การแต่งกายในวันรายงานตัว แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีทึบก็แขนยาว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยเอก



(เดชฤทธิ์ วรรณทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
อนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

